



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ - ๒๖๑๘ - ๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๑๑ - ๑๓๑๘

ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/ว ๒๑๕๑

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรียน ผอ.สำนัก., ผชช., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ

กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งสำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อข้าราชการการกรมประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปด้วย

(นางจรรยา อัมศิริณ)

ผอ.กกจ.

- สำเนา -

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายชื่อข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๒ ทุน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร ในจำนวนไม่เกิน ๒ เท่าของจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และให้ผู้ผ่านการ
กลั่นกรองต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

อาศัยความตามข้อ ๖.๓ และ ๖.๔ แห่งประกาศกรมประชาสัมพันธ์ฉบับดังกล่าว
คณะกรรมการคัดเลือกจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้

ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ Function - based

หน่วยที่...๑...	ประเภททุน ไปศึกษาสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา ประเทศ จำนวน ๑ ทุน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) Communication Management/ New Media Studies/ Management - โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นายวรุตม์ ลิมลาวัลย์ ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง
-----------------	--	--

ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area - based

หน่วยที่...๑...	ประเภททุน ไปศึกษาสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา ประเทศ จำนวน ๑ ทุน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นางสาวณัฐวรรณ ตริกกิจพานิชกร ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง
-----------------	--	---

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ. หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ได้รับอนุมัติรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ จะยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรองที่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุน มีเครื่องหมาย * ห้ายชื่อ หมายถึงผู้มีสิทธิได้รับทุนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕.๐ ซึ่งภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (Internte-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สำเนาถูกต้อง



(นางวนิดา ชัยประภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

๒๑ มิ.ย. ๖๐